

# Để gia đình chính sách có cuộc sống ổn định



Nhiều gia đình người có công của huyện Vũ Thư được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở.

khai xây dựng; số còn lại là các hộ không còn nhu cầu, không đủ điều kiện hỗ trợ. Toàn tỉnh phần đầu cuối năm 2019 sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho NCC, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của NCC và gia đình NCC.

Bên cạnh đó, phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách sống được phát triển sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, đạt được những kết quả thiết thực. Thông qua những việc làm cụ thể như xây dựng quỹ "Đến ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ mồ côi..., từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh đã vận động quyên góp ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" được hơn 5,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ trên 5.000 gia đình chính sách xây mới và sửa chữa nhà ở; trên 9.500 NCC được tặng sổ tiết kiệm; 94 nghĩa trang liệt sĩ được tu sửa, nâng cấp; hàng vạn lượt NCC và thân nhân NCC được thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết.

Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi cũng như hỗ trợ từ các chính sách khác nhằm bảo đảm gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC ở các địa phương. Đôn đốc, kiểm tra việc giải ngân, hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với các hộ trong đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ. Vận động ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" để chăm lo đời sống gia đình chính sách, NCC; tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ. Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; rà soát hồ sơ NCC còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm.

NGUYỄN CƯỜNG

**P**hát huy đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, cùng với việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công (NCC) với cách mạng và thân nhân của họ, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành luôn nỗ lực thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCC, coi đó là nhiệm vụ quan trọng để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 68.000 đối tượng chính sách được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng với kinh phí chi trả mỗi tháng trên 140 tỷ đồng. Đời sống của NCC từng bước được cải thiện, hầu hết gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Tuy nhiên, do số lượng NCC toàn tỉnh cao nên việc giải quyết các chế độ, chính sách là một quá trình lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ. Thống kê từ năm 2015 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cấp, các

ngành xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi cho trên 18.000 lượt NCC và thân nhân của họ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để nghị phong tặng, truy tặng cho 111 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hoàn thiện hồ sơ để nghị cấp có thẩm quyền suy tôn 109 liệt sĩ; giải quyết chế độ cho gần 18.000 lượt người tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Cùng với giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với NCC, việc giải quyết hồ sơ xác nhận NCC còn tồn đọng cũng đạt được những kết quả quan trọng. Theo kết quả tổng rà soát, toàn tỉnh còn tồn đọng 91 trường hợp để nghị xác nhận liệt sĩ, 282 trường hợp để nghị xác nhận thương binh. Để giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình, các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực vào cuộc, tình đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp 65 bằng Tổ quốc ghi công; đề nghị Bộ Quốc phòng và các cơ

quan chức năng thẩm định, giải quyết chế độ, chính sách, một trong những hoạt động được quan tâm thời gian qua là triển khai xây dựng nhà ở cho NCC. Mặc dù triển khai từ năm 2013 theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng với nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay nhiều gia đình đã được sống trong những căn nhà khang trang, kiên cố. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tổng số 25.830 hộ có danh sách cải thiện nhà ở, đến nay toàn tỉnh đã có 17.685 hộ được phê duyệt kinh phí hỗ trợ trong đó có 16.213 hộ đã được giải ngân kinh phí; 1.472 hộ đang triển

# QUYNH PHỤ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

**N**ăm học 2018 - 2019 khép lại với những kết quả đáng khích lệ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh huyện Quỳnh Phụ. Kết quả đạt được trong năm học vừa qua là những tín hiệu vui, là tiền đề quan trọng để ngành Giáo dục huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020.

So với 5 năm về trước, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn huyện tăng; nhận thức về việc đầu tư cho con em mình trong học tập ở nhiều gia đình ngày càng sâu sắc hơn, mối quan hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh ngày càng mật thiết... Năm học 2018 - 2019, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 trên địa bàn huyện đạt 100%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi bậc THCS đạt trên 45%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt gần 100%; xét công nhận tốt nghiệp THPT đạt 99,82%... Cũng trong năm học này, toàn huyện có 114 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn với 52 học sinh đạt giải. Đồng chí Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia sẻ: Kết quả trên không chỉ thể hiện sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong dạy và học, đó còn là sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện đối với sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.

Phương châm hoạt động của ngành Giáo dục huyện là tăng cường xây dựng hệ thống giáo dục toàn diện, đồng đều trên tất cả các bậc học, do vậy ngay từ đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh phong trào thi đua "hai tốt", bảo đảm dạy thực chất và đánh giá thực chất. Năm



Tiết học của học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ).

học vừa qua, việc quy hoạch điểm trường và tăng cường cơ sở vật chất của ngành Giáo dục huyện có nhiều chuyển biến. Toàn huyện xây mới 123 phòng học kiên cố, giảm được 4 điểm trường mầm non, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là 93,9%, cao hơn nhiều so với bình quân chung của tỉnh. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, để nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được xem là một yếu tố quan trọng. Xác định rõ điều này, trong những năm học qua, ngành Giáo dục huyện đã triển khai nhiều chuyên đề, hội thảo, giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, toàn huyện có 2.629 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn, 850 cán bộ, giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp và 290 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trên cơ sở chỉ đạo của ngành cũng như sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành, nhiều trường học trên địa bàn huyện đã vượt qua khó khăn vươn lên giành thắng lợi về mọi mặt. Thấy giáo Nguyễn Hữu Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học

và THCS Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Là trường liên cấp nên ngay từ khi sáp nhập trường học, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trên cơ sở đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế trong từng lĩnh vực, phân môn cũng như mỗi cán bộ, giáo viên... từ đó tiến hành đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo vững về chuyên môn, nhiệt tình với công việc; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời, tăng cường kỷ cương nề nếp học đường. Với cách làm này, hiệu quả tăng dần và học của nhà trường không ngừng được nâng lên. Kết thúc năm học vừa qua, cấp THCS của trường đạt tiên tiến, cấp tiểu học đạt tiên tiến xuất sắc.

Năm học cũ khép lại cũng là lúc đặt ra cho năm học mới nhiều nhiệm vụ mới, đặc biệt là việc chuẩn bị hệ điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm học 2020 - 2021. Cùng với ngành Giáo dục toàn tỉnh, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

ĐẶNG ANH

## Trung tá Tạ Bá Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy



Trước khi huấn luyện lực lượng dân quân biển, Ban CHQS huyện thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức thông qua giáo án, bài giảng nghiêm túc, chặt chẽ cũng như làm tốt công tác tập huấn cho các đối tượng liên quan. Quá trình huấn luyện, đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống theo dõi, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, những khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện, bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, sát với thực tế. So với các năm trước, năm 2019, kết quả hội thao khá tốt, toàn diện. Đây là cơ sở để Ban CHQS huyện tiếp tục rút kinh nghiệm, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho lực lượng này trong thời gian tới.

## Ông Nguyễn Ngọc Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thụy Xuân



Đối với xã Thụy Xuân, lực lượng dân quân biển chủ yếu hoạt động trên bãi triều, vùng nuôi trồng thủy sản. Nhờ được củng cố tổ chức, huấn luyện chu đáo nên thời gian qua lực lượng dân quân biển của xã đã làm tốt việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh và công an xã trong hoạt động tuần tra, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phòng, chống

## Anh Phạm Huy Phát, dân quân biển xã Thái Thượng



lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, giải quyết các vấn đề tranh chấp bãi triều...

Bản thân tôi đã 7 năm tham gia lực lượng dân quân biển của xã và được biên chế trên các đội tàu 45CV đánh bắt gần bờ. Không chỉ tích cực đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn trên biển, chúng tôi còn trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật khi hành nghề trên biển.

# Dân quân biển Thái Thụy trong ngày hội bắn

**S**au thời gian nỗ lực huấn luyện, 60 chiến sĩ dân quân biển tiêu biểu đại diện cho lực lượng dân quân biển 6 xã, thị trấn ven biển của huyện Thái Thụy tin bước vào ngày hội bắn với khí thế và quyết tâm giành kết quả cao nhất. Đúng 7 giờ 30 phút, tại trường bắn Thái Độ, sau khẩu lệnh của chỉ huy trưởng, loạt đầu tiên gồm 2 chiến sĩ cơ động lên tuyến bắn thực hiện bắn súng CKC bài 2. "Đoàng, đoàng, đoàng...", tiếng súng vang lên phá tan không gian tĩnh lặng nơi cửa biển. Dân quân Lê Hồng Cường, xã Thái Độ và đồng đội hồi hộp chờ đợi

kết quả. Sau khi báo bia, anh và đồng đội đạt giải. Cứ vậy, 5 loạt bắn đầu tiên của các chiến sĩ dân quân biển đều đạt điểm giỏi. Cả trường bắn vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Dân quân Lê Hồng Cường chia sẻ: Vậy là kết quả của những ngày huấn luyện đã được đền đáp xứng đáng. Với kết quả này, chúng tôi luôn tin nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Do công việc tại hai xưởng sản xuất đá lạnh và chế biến sữa muối bần rộn nên anh Vũ Trí Hiếu, dân quân biển thị trấn Diêm Điền phải khéo léo bố trí công việc hợp lý để không làm

ảnh hưởng đến kế hoạch huấn luyện. Anh Hiếu cho biết: Công việc của tôi phụ thuộc rất nhiều vào những người đi biển. Để tham gia đầy đủ thời gian huấn luyện, tôi phải ấn định công việc của gia đình từ trước đồng thời điều hành qua điện thoại là chủ yếu. Trong thời gian huấn luyện, bản thân phải tập trung cao độ để nắm vững kiến thức, yếu lĩnh và lấy thực hành là chính. Tôi rất phấn khởi khi 10 đồng chí dân quân biển của thị trấn Diêm Điền tham gia hội thao đều đạt khá, giỏi. Kết quả này đã duy trì từ nhiều năm nay.

Hiện nay, 6 xã, thị trấn ven biển của huyện Thái Thụy đều

có lực lượng dân quân biển hoạt động chính quy và nền nếp, trong đó 80% dân quân biển biên chế trên các đội tàu thuyền làm ăn trên biển cũng như hoạt động tại các bãi triều ven biển. Hàng năm, bước vào mùa huấn luyện, lực lượng dân quân biển lại tạm gác những chuyến ra khơi để đến thao trường. Mặc dù ngày công huấn luyện thấp hơn nhiều so với ngày công lao động trên biển nhưng họ vẫn vui vẻ, chấp hành nghiêm kế hoạch, thời gian huấn luyện với 100% quân số tham gia. Nhờ những kiến thức, yếu lĩnh, phương án,

thực hành qua điện thoại là chủ yếu. Trong thời gian huấn luyện, bản thân phải tập trung cao độ để nắm vững kiến thức, yếu lĩnh và lấy thực hành là chính. Tôi rất phấn khởi khi 10 đồng chí dân quân biển của thị trấn Diêm Điền tham gia hội thao đều đạt khá, giỏi. Kết quả này đã duy trì từ nhiều năm nay. Hiện nay, 6 xã, thị trấn ven biển của huyện Thái Thụy đều

lực lượng dân quân biển đã nhiều lần giải quyết thành công các tình huống trên biển, nhất là các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cung cấp thông tin tình hình, hoạt động của các loại tội phạm trên biển...

Vui mừng trước kết quả của hội thao năm nay, Thượng tá Nguyễn Trọng Kiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy khẳng định: Tỷ lệ trên 98% dân quân biển tham gia hội thao đạt điểm giỏi đã phản ánh trung thực, khách quan công tác huấn luyện cho lực lượng này ở địa phương. Xác định dân quân biển là lực lượng quan trọng đóng góp tích cực cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, những năm qua, đơn vị đã chú trọng xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh cả về chất và lượng. Cùng với bám sát phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả", Ban CHQS huyện còn chú trọng bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, truyền tin theo phân cấp bằng máy lcom, cách xử trí các tình huống gặp nạn, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng bộ binh trên biển...

Sau những ngày huấn luyện hàng say, những chiến sĩ sao vương trên biển của huyện Thái Thụy lại tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần cùng toàn dân tiếp tục khai thác, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng từ biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với khẳng định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Lực lượng dân quân biển huyện Thái Thụy tham gia hội thao năm 2019.

TẮT ĐẠT